



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๐๑๑๕๕/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
และโครงการพิเศษ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

---

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเพียงหน้าที่เดียว และให้มีการทบทวนคำสั่งนี้ ทุกสิ้นภาคเรียน

สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสฯ พลนิล)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บัญชีแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๐๑๑๕๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์	ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ศิลานูตร	ที่ปรึกษาอธิการบดี	กรรมการ

๒. คณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยากร	อธิการบดี	ประธานและกรรมการ
๒	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจำง	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหสา พลนิต	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕	ดร.ชูวิทย์ นาเพ็ญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖	ดร.เจษฎา ชาตรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗	ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ	คณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๘	ดร.จักรพันธ์ โสมเกษตริณ	คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๙	ดร.ภาค อามาตย์	คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๑๐	ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา	คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๑	นายสุรศักดิ์ จันทา	คณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทยา อิทธิชินบัญชา	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๓	ดร.วิมล หลีกรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๔	ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๕	ดร.ปรกรณ์ชัย สุพัฒน์	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๖	ดร.นภวรรณ ชาดิมนตรี	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๗	ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน รองคณบดี,ผู้ช่วยคณบดี,ประธานสาขา,ผู้อำนวยการกอง,ผู้อำนวยการสำนัก,หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย  
ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางวิริยา บุญรินทร์	รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๒	นายอัฐพร กิ่งบุญ	รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๓	นางนิตยา มณีนิล	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕	ดร.กิจติพงษ์ ประชาชาติ	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๖	ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗	นางสาวศิริกมล ประภาสพงษ์	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๘	ผศ.นารีรัตน์ ศรีหิลา	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๙	ดร.ลือศักดิ์ แสงมี	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๐	ดร.เดชิต ศีรวงศ์เดชา	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๑	ดร.เชียวชาญ แสงทอง	ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๒	นางสาวกนิษฐา อินธิชิต	ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๓	ดร.เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๔	นางสุภาพร อามาตย์	ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๑๕	นายพรเทพ เจริญนุท	ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๖	นางสาวปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธิ์านุกาฬ	ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๗	ผศ.พิมพ์ลภัส เสี่ยงหวาน	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๘	นายประจวบ จันทร์หมื่น	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๙	นางสาวปราถนา มละไทย	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒๐	นายกริชชกรินทร์ ผิวหอม	ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๒๑	นายธีรพงศ์ สงมัต	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒๒	นางสาววันวิสาข์ รุ่งแก้ว	ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	กรรมการ
๒๓	นางปราณี ศรีบุญเรือง	ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	กรรมการ

๒๔	นางสาวอรทัย จำปาไต้	ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	กรรมการ
๒๕	นางสาวกมลวรรณ คำเพราะ	ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์	กรรมการ
๒๖	นายโชคชัย ไตรยสุทธิ	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง	กรรมการ
๒๗	ดร.เดชภณ ทองเต็ม	ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	กรรมการ
๒๘	ดร.ทัย กาบบัว	ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒๙	นายณัฐกร โติะสิงห์	ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	กรรมการ
๓๐	นายจิรายุ มุลิกา	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	กรรมการ
๓๑	ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวินัยชัย	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๓๒	นางสาวพิมพ์รวี งามะเทวีน	ประธานสาขาวิชาการบัญชี	กรรมการ
๓๓	นางสาววิชุดา สิงห์คำ	ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง	กรรมการ
๓๔	ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์	ประธานสาขาวิชาการจัดการ	กรรมการ
๓๕	นางสาวลัทธกาญจน์ กุญแก้ว	ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กรรมการ
๓๖	นางเจียรระโน ไชยกาล เจ็ญ	ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	กรรมการ
๓๗	นายดำรงพล พันธุ์จันทร์	ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	กรรมการ
๓๘	นางสาวพิมพ์พร เพทราเวช	ประธานสาขาวิชาการตลาด	กรรมการ
๓๙	นางสาวจุฑาลินี ชนะศึก	ประธานสาขาวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๔๐	นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม	ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔๑	นายสิทธิชัย บวชไธสง	ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	กรรมการ
๔๒	นายธรรวิทย์ ทองเสียน	ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	กรรมการ
๔๓	นางอินทิดา คักดีเยี่ยมแก้ว	ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	กรรมการ
๔๔	นางสาวรัตติยา ธิลาบุตร	ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	กรรมการ
๔๕	นางสาวทิวาพร ใจก้อน	ประธานสาขาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๔๖	นางสาวสุเทวี คงคุณ	ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์	กรรมการ
๔๗	พันโท ศิรพนธ์ โทธิอาภา	ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	กรรมการ
๔๘	นางสาวยุวดี มัญติยาการกุล	ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์	กรรมการ
๔๙	ดร.เจษฎา โพนแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ/หัวหน้างานบริการการศึกษา	กรรมการ
๕๐	นายอติชาติ บุญญชัยย์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ประธานโปรแกรมภาษาไทย	กรรมการ
๕๑	ดร.เว็ดศักดิ์ ฉายถวิล	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕๒	นายบุญชู นามบุรี	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๕๓	นายจรัส โนนทอง	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๕๔	นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๕๕	นางสุภาพร ชัยชนะธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๕๖	นางเพ็ญพักตร์ สุขมณฑา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๗	นางสาวนัชชาวีร์ กุลพิชัยจิราวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๕๘	นางลำพึง บัวจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๙	รองศาสตราจารย์จำเริญ ชุ่มแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๖๐	นางสาวสรวิทย์ คำนวล	หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖๑	นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๒	นางรัศมี ทองเกิด	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๓	นางสาวมณีนรัตน์ ปราศจาก	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๖๔	นางนิลวรรณ จันทา	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๖๕	นางอรศิศาพัชร จักรบุตร	หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๖๖	นางพรทิภา พรหมมา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๖๗	นางบัวสอน พวงสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖๘	นายพิศาล สุขชัย	หัวหน้าหน่วยงานวิจัย	กรรมการ
๖๙	นายสะอาด ศิริโชติ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗๐	นางสาวชุตาลักษณ์ คำนึ่ง	หัวหน้าฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ	กรรมการ
๗๑	นางสาวศรีสุดา จันท	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๗๒	นางสาวสุนันท์ทิพย์ สัมทาน	หัวหน้างานคลัง	กรรมการ
๗๓	นายมนต์ชัย อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายเอกสารการพิมพ์	กรรมการ
๗๔	นายณฤชา สมาน	หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๗๕	นายปพนศักดิ์ สาทอง	หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗๖	นางสาวสุลัดดา พุฒนิมา	หัวหน้างานทุนการศึกษาและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗๗	นางสาววิรัชญา ชุ่มแสง	หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗๘	นางสาวธัญชนก สีหะวงษ์	หัวหน้างานงบประมาณ กองนโยบายและแผน	กรรมการ

๓๙	นายกิตติศักดิ์ สิงคะเนย์	หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๔๐	นางสุภัทตรา อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๔๑	นายธงชัย เดชแสง	หัวหน้าฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย	กรรมการ
๔๒	ดร.อาสนะ เขิดชู	หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๔๓	นางณัฐชญา สุฤทธิ	หัวหน้างานหลักสูตร	กรรมการ
๔๔	นายชาติชาย ไตมร	หัวหน้างานออกแบบและวางผัง	กรรมการ

#### ๔. คณะกรรมการปฏิบัติงาน

ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกัญญาภัทร ไสกระจำง	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๒	นางสาวณัจจา บุรณะ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๓	นางสาวกัศร์ศศิ์ สารพันธ์ุ	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๔	นายวีระยุทธ มั่งคั่ง	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๕	นางสาวแพรวา เจริญทรัพย์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๖	นางสาวทิพย์วดี สาริกานนท์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๗	นางสาววนิดา วรรณทวี	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๘	นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๙	นายธงชาติ ตาดสุวรรณ	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๑๐	นายจักรพันธ์ จันทร์พวง	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๑	นางดวงดาว สุขศรี	งานคลัง	กรรมการ
๑๒	นางประณีตศิลป์ ไตมร	งานคลัง	กรรมการ
๑๓	นายอรุณพ สงฆพรหม	งานคลัง	กรรมการ
๑๔	นางสาวปัทมาวดี จันทะแจ่ม	งานคลัง	กรรมการ
๑๕	นายณัฐวิทย์ จันทร์หอม	งานคลัง	กรรมการ
๑๖	นางสาวสุภัตรา ราตี	งานคลัง	กรรมการ
๑๗	นางสาวชนากัด มูลกะกุล	งานคลัง	กรรมการ
๑๘	นางสาวรุ่งนภา ศิรวงศ์เดชา	งานคลัง	กรรมการ
๑๙	นางสาวรัชฎาพร จันทศรี	งานคลัง	กรรมการ
๒๐	นางสถิณรตรา โนนกอง	งานคลัง	กรรมการ
๒๑	นางสาวณัฏวดี ประมั่งคะตา	งานคลัง	กรรมการ
๒๒	นายพัฒนากร เขตนิมิตร	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๓	นางสาวสุปราณี สมคะเน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๔	นางสาวจินตนา แสงแก้ว	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๕	นายคมกริช วงษ์โสภะ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๖	นางศุภภากร ปานเทวัญ	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๒๗	นางสาวจิตโสทธิสุดา กฤษณสุวรรณ	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๒๘	นางสาวเฟื่องฝน บุญรัมย์	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๒๙	นางสาวณัฐราพร คณิศวงศ์วิวัฒน์	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๓๐	นายกัจฉ์ทิติ เอี้ยวถาวร	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๓๑	นายธวัชพงษ์ ทองกลม	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๒	นายสุชาติ ศรีชื่น	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๓	นางสาวณัฐชญา สุพัฒน์	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๔	นางณัฐชญา สุฤทธิ	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๕	นางสาวทริกา นัยเนตร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๖	นายเทวา ชันติวงษ์	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๗	นางสาวอังคณา ลีพิมพ์ศธร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๘	นางสาวศุภรา อ่อนศรี	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๙	นางสาวกัลยกฤต ปิมา	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๔๐	นางสาวเรใจใจ เขียวอ่อน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๑	นางสุนีย์ หุ่ยวัน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๒	นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๓	นายสมจิตร เทพธานี	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

๔๔	นายอนุกุล เสียงหาวน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๕	นายกาศิกพิพัฒน์ พิรมรัมย์	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๖	นางณภาพัช วงศ์เศษ	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๗	นางสาววัลภา ไสดา	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๘	นางสาววรรณิดา ดวงมณี	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๙	นายอภิวัฒน์ สุขเหลือง	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๐	นายไพบุลย์ คำเสียง	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๑	นายวัชรรา ทองวิเศษ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๒	นายพีรพัฒน์ แสงขาว	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๓	นายศิราวุธ สงวนสิน	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๔	นายประกาศิต ซอสน์ทึยะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๕	นางสาวสุชาดา วีระกุลพิริยะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๖	นายอานัตต์ ธรรมคุณ	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๗	นายสินสมุท บุญมา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๘	นายสรารุช จันทเพา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๙	นายพงศธร มาตา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๖๐	นายสาคร มมพันธ์	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๖๑	นายเชาวลิต ศรีหาคา	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๖๒	นางสาวบุณทริการ์ บุญกันหา	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๓	นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๔	นางสาวปิยะนันท์ จันทร์ฟ้าเหลือง	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๕	นางสาวชอลัดดา ลินธุเดช	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๖	นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๗	นางสาวมันทนา เฟ็งแจ่ม	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๘	นายชาญชัย ยาศรี	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๙	นางสาวสมพร เกียรติสุข	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๗๐	นายบุญอนันต์ โสประดิ	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๗๑	นางสาวนฤทัย พลเมือง	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๒	นายโอภาส ศรีชื่น	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๓	นางปนิษฐา อนุพันธ์	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๔	นายคิตวัตร โชติก	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๕	นางกรภัทสรณ์ โมหะจิตต์กุลธนี	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๖	นายอรุณ วรรณราช	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๗๗	นางสาวสุภาภรณ์ บุญศรี	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๗๘	นายรุ่งทิวา เนื้อนา	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๙	นางสาวปวีศา แดงงาม	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๐	นางสาวนงนุช แสงพุกภัย	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๑	นายตรีเทพ ศรีสุข	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๒	นายทินกร กมล	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๓	นายเอกลักษณ์ สุรวีทย์	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๔	นางสาวรวงคณา ปุ้ยสูงเนิน	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๕	นายสันติภาพ รัตนวรรณ	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๖	นายวรินทร์ เนินงาม	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๗	นางสาววิลาสินี อริยุศรี	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ

๕. คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมวิชาการองค์การปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายวิศเวศ อุดมเดชาณี	อาจารย์	กรรมการ
๒	นางอัจฉรา จันทเพา	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมฯ	กรรมการ

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	พันโท ดร.ศิริพน โพธิ์อากาศ	รองประธานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๒	ผศ.ดร.อรธิดา ประสาร	รองประธานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

๓	ผศ.ดร.สุภัทษร ทวีจันทร์	เลขานุการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๔	นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๕	นางสาวสุพรรณษา จันทร์หอม	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๖	นายภาณุพงษ์ รุ่งแก้ว	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

๗. คณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวธัญรัตน์ แจ่มใส	อาจารย์	กรรมการ
๒	ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร	อาจารย์	กรรมการ
๓	นางสาวจิรียา คำนึ่ง	โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	กรรมการ

๘. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายยานพาหนะ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายอรชร อ่อนศรี	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๒	นายไพริน ปักษา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๓	นายบุญยงค์ ไรกลาง	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๔	นายสัญญาประเสริฐ เสนาะ	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๕	นายณัฐภูธรัน พัฒนพันธ์	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๖	นายสมาน สายสุนา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๗	นายสหภาพ เปลี่ยนปรีชา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๘	นายจิรัฐติพงศ์ วงศ์คำจันทร์	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๙	นายไพโรจน์ ตากรวด	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ

๙. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่และบริการ,ฝ่ายไฟฟ้า,ฝ่ายภูมิทัศน์)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายทองม้วน เสนาะ	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๒	นายมัจฉา คุณด้วง	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๓	นายสมชัย สอนหมาก	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๔	นายจตุรงค์ ชิดสิน	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๕	นายบัณฑิต พรบุญ	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๖	นายสุรสิทธิ์ บุญทาทอง	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๗	นายสมพร แก้วสุวรรณ	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๘	นายณัฐภูธรัน วิสมหมาย	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๙	นายไพฑูล ทองบ่อ	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๑๐	นายเสกสรร วรรณทวี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๑	นายชันธ์ เรืองรัตน์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๒	นายสมจิตร คำภาษา	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๓	นายวิวัฒน์ เทพวงศ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๔	นายวิโรจน์ กลิ่นกุหลาบ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๕	นายมลตรี ศรีชาติ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๖	นายนิวัฒน์ พวงพลอย	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๗	นายเดชชนะ สุฤทธิ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๘	นายประคอง พรหมสิทธิ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๙	นายธีระพงศ์ ขุนศรี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๒๐	นายถาวร แอนโก	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๒๑	นายอิทธิกร สุมาลี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ

๑๐. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายสุจินต์ บุญเสริม	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นายสรารุท มุ่งม่าน	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นายธงชัย ขุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นายวิเชียร ไชยทิพย์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นายวิระพันธ์ บึงไกร	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๖	นายชาญชัย สุฤทธิ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นายวิชัย ไชยวิเศษ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นายยอด บุญจันทร์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นายอ่อนสา ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นายสมาน คำศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นายอภิชาติ พรหมมา	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นายราเชน ศรีเลิศ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นายพิทักษ์ สุขสมิท	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นายพิชัย บุรินทร์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นายเสรี กิ่งเกษ(หอพัก)	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖	นายโกสินทร์ เหลี่ยมล้ำ(หอพัก)	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นายเฉลิมพล ชุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นายจักรี วนสันเทียะ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นายบุญชัยน สายช่วย	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๑๑. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความสะอาด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวชุตติกาญจน์ มีกันยา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นางสังวาลย์ สังขว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นางพรทิพย์ เพ็ญสูงเนิน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นางสาวกิริษา สังขว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นางอรอินทร์ แสงสุข	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖	นางสุบรรณา มโนราช	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นางอัมพร บุญเสริม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นางทองวัน ไชยสนอง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นางณัฐชดาภรณ์ คัดไฉ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นางอัมพร เลิศปัญญา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นางเสี่ยม สุริโย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นางบุญศรี ศรีโสดา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นางสม พรหมเวียง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นางหนูมัด แสงสิงห์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นางสาวธัญพร สิงขษา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖	นางลาวัญญ์ อนุพันธ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นางสวรส สมมาลย์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นางทองไผ่ ประเทืองไทย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นางจันทรา ตี้อยู่	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๐	นางทองวัน วรรณทวี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๑	นางสาวมะลิดา จันทะดวง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๒	นางสาวเพ็ญ พิมพ์สนั่น	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๓	นางพิกุล โสดาลี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๔	นางอุตร แสนหาล้า	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๕	นางทองพูน อร่ามเรือง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๖	นางสาวศรีวิไลย์ คำมานพ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๗	นางสาวมาลี อุดหนุน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๘	นางสาวดาวรรณ เรื่องดี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๙	นางบัวลิ แอนโก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๐	นางสาวสุพรรณ ชารีรัตน์(หอพัก)	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๑	นางสมพร สบหลุม(หอพัก)	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๒	นางพรวิภา ลินธรรณกุล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๓	นางสาวสุก บุญเฟื่อง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๔	นางสมหวัง สารพล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๕	นางสำราญ ป้องกัน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๖	นางสาวประไพ สอนหมาก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๗	นางสาวบัวทอง พรหมพิราม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๓๘	นางสาวแก้วกาญจน์ สอนสนิท	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๙	นางสาวบุญโฮม ภาณี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๐	นางสาวสโลชา คำชาย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๑	นางสมรรัตน์ พิมพ์อ็อก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๒	นางมะลิวรรณ คำห่อ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๓	นางเบญญาภา แก้วแดง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๔	นางลำพูน จวงการ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๕	นางปราณี เจือจาน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๖	นางราตรี วงศ์ละคร	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ